



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ขยายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนฯ) จำนวน ๔ รายการ

ที่ ๖๑๘/ท/๐๕/๖๕/๑

ด้วยกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงปราจีนบุรี มีความประสงค์จะขยายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล/ยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุนฯ) จำนวน ๔ รายการ ซึ่งมีรายการละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และมีข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้.-

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศนี้ จะทำการขยายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า
๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลและต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลสุ้ราคาเป็นเงินสดหรือเช็คเชิ่คเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท แก่กรมทางหลวงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบ หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันขยายทอดตลาดและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสุ้ราคาโดยกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขยายทอดตลาดไม่ได้ กรมทางหลวงจะคืนหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อภายในวันนั้น โดยให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาซื้อ เว้นแต่ผู้ประมูลสุ้ราคาได้ กรมทางหลวงจะคืนให้เมื่อชำระค่าสิ่งของครบถ้วนแล้ว แต่หากผู้ประมูลสุ้ราคาได้เพิกเฉยไม่มาลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาด กรมทางหลวงมีสิทธิริบหลักประกันได้ทันที

๓. ผู้ประมูลสุ้ซื้อในการขยายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขยายทอดตลาดโดยทันทีพร้อมชำระเงินค่าสิ่งของทั้งหมดหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาทีประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่การขยายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ จึงจะนำสิ่งของทีประมูลได้ออกจากที่เก็บของกรมทางหลวง ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวกรมทางหลวงจะถือว่าผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคา และกรมทางหลวงมีสิทธิที่จะริบหลักประกันและเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันทีและนำสิ่งของไปดำเนินการขายใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาและค่าขยายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๔. การชำระเงิน จะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายลงวันที่ที่ใช้ เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๕. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ประมูลซื้อได้ต้องขนสิ่งของที่ซื้อนั้น ออกจากบริเวณที่เก็บของ กรมทางหลวง ภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขนออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ กรมทางหลวงสงวนสิทธิที่จะริบสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้ก็ได้

๖. กรมทางหลวงทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ประมูลสุ้ราคาเสนอให้นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาจะเรียกกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. กรมทางหลวง จะทำการโอนทะเบียนเครื่องจักร/ยานพาหนะ ให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อเมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอน รวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึงมีทั้งหมด กรมทางหลวงจะเป็นผู้แจ้งและมอบหลักฐานให้กับนายทะเบียนโดยตรง จะไม่ยินยอมให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อถือไปเอง แต่จะมอบสำเนาหนังสือ แจ้งนายทะเบียนเท่านั้น ให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อ เพื่อนำไปติดต่อทำการโอนกับนายทะเบียนต่อไป

๘. การขายเครื่องจักร / ยานพาหนะ ที่ยุบรวมเป็นเศษเหล็ก ไม่มีการโอนทะเบียนให้

๙. ผู้ใดสนใจ ให้ติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ที่ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ถนนสุรินทวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุหรือช่างปรับซ่อมเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง)

๑๐. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสุ้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕ ซึ่งผู้สนใจจะเข้าประมูลราคาซื้อต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล และต้องวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ที่หน่วยพัสดุและสัญญา และจะเริ่มประมูลสุ้ราคาด้วยปากเปล่า ณ ที่สำนักงานแขวงทางหลวงปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕



(นายอนุชา ทิพย์อุทัย)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

บัญชีแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด

เลขที่ ๖๑๘๘/ท/๐๕/๖๕/๑ ลงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	ประเภท	หมายเลขที่กรมฯ	หมายเลขทะเบียน	หลักประกันการเข้า ประมูล	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุกน้ำ	๒๕-๓๕๒๒-๖๑๘๐-๙๑-๕	๙๗-๒๒๐๖	๕๐,๐๐๐.๐๐	- ขอดูพัสดุได้ที่แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
๒	ชุดเครื่องตัดและเจาะถนนระบบไฮดรอลิก	๔๐-๐๒๑๑๑-๖๑๒๐-๑๑-๐	-	๔,๐๐๐.๐๐	- โดยวิธีประมูลรวม
๓	รถพาร์มแทรกเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า	๖๘-๐๙๓๒๒-๖๒๗๕-๐๐-๐	ตฉ ๒๑๒๙	๑๒,๐๐๐.๐๐	- มีการโอนทะเบียนได้
๔	รถพาร์มแทรกเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า	๖๘-๐๙๓๒๒-๖๑๘๐-๙๕-๓	๔๓-๘๘๗๖	๘,๐๐๐.๐๐	
		รวมทั้งสิ้น		๗๔,๐๐๐.๐๐	



(นายอนุชา ทิพย์อุทัย)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปราจีนบุรี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง